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  นายสยุมพร   ลิ่มไทย   ผูวาราชการจังหวัดระยอง  เปดเผยวาหลังจากที่ศาลปกครอง
จังหวัดระยอง   มีคําสั่งใหประกาศเขตควบคุมมลพิษในพื้นที่มาบตาพุดและบางสวนของจังหวัดระยอง  
และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  เปนประธาน  มีมติไม
อุทธรณคําสั่งศาล  ทางจังหวัดระยองก็ไดมีการเตรียมความพรอมเพื่อจัดทําแผนขจัดมลพิษในพื้นที่
ประกาศเขตควบคุมมลพิษดังกลาวใหเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่ เ ก่ียวของ   โดยไดเชิญ
นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดและผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นมารับฟงการชี้แจงข้ันตอนและแนว
ทางการปฏิบัติจากผูแทนกรมควบคุมมลพิษ  ในสวนของเทศบาลเมืองมาบตาพุดไดจัดใหมีการประชุมรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย   โดยเฉพาะประชาชนที่อยูบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรม  
เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาจัดทําแผน 
  นายสยุมพร   กลาวเพิ่มเติมวากระบวนการจัดทําแผนขจัดมลพิษ  เปนหนาที่โดยตรงของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งจะตองสํารวจปญหามลภาวะดานตาง ๆ  ในเขตควบคุมมลพิษทั้งมลภาวะ
ดานอากาศ  น้ํา   กากของเสีย  สารระเหยและอื่น ๆ  และกําหนดมาตรการปองกันเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ   
  ทั้งนี้  จังหวัดระยองไดมอบนโยบายใหเนนการมีสวนรวมของประชาชนใหมากที่สุด  
รวมทั้งเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมวาจะเปนดานนิคมอุตสาหกรรม 
ภาคการทองเที่ยว  ภาคการเกษตร  ในสวนของจังหวัดระยองไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนขจัดมลพิษแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินขึ้น  โดยมีผูวาราชการจังหวัดระยองเปนประธานและ
ผูแทนของกระทรวง  ทบวง  กรม  ในสวนกลางที่เก่ียวของรวมเปนกรรมการ   เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษา  
แนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตประกาศควบคุมมลพิษ 
  สําหรับขอหวงใยของหลายฝายวาเมื่อประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษแลว   จะมีผลกระทบ
ตอการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและภาคพจนการทองเที่ยวนั้น   ผูวาราชการจังหวัดระยองชี้แจงวาคงไมมี
ผลกระทบ   เพราะจากการตรวจสอบขอมูลจังหวัดอื่น  ที่เคยมีการประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษไปแลว  
12  จังหวัด   การพัฒนาดานตาง  ๆ  ก็ยังคงมีการขยายตัวและเดินหนาไปดวยดี   ผูวาราชการจังหวัด
ระยองเห็นวาการประกาศพื้นที่ของจังหวัดระยองเปนเขตควบคุมมละพิษ  นาจะเปนโอกาสดีในการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและสรางความเชื่อม่ันแกทุกฝาย 
  นายสยุมพร   กลาววาส่ิงที่จังหวัดระยองจะพยายามผลักดันใหมากขึ้น  คือแผนการ
ปองกันและดูแลดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่   เนื่องจากชาวระยองตองรับภาระกับมลภาวะมานาน   
ซึ่งควรจะไดรับการดูแลเปนพิเศษ   รวมทั้งแผนการแกไขปญหาสังคมที่สืบเนื่องมาจากการพัฒนา
อุตสาหกรรม  เชน  ปญหาประชากรแฝงในระยองซึ่งมีเพิ่มมากขึ้น  ส่ิงที่สําคัญคืออยากเรียกรองและวิงวอน
ใหโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ  ที่เขามาดําเนินการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม  ไดจดทะเบียนในจังหวัดระยอง  
เพื่อใหภาษีมูลภาษีมูลคาเพิ่มไดกลับมาสูจังหวัดระยองและขาวระยองบาง 
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